

๒. แนวทางการปฏิรูป

ก. กลุ่มภาคประชาชน

สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะอื่นๆ	แหล่งที่มา
<p><u>แนวทางการปฏิรูปทางการเมือง</u></p> <p>๑. การซื้อสิทธิ์ขายเสียง นักการเมืองไม่มีจริยธรรม คุณธรรม</p> <p>๒. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาในระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ</p> <p>๓. ประชาชนไม่มีเวลาที่จะเข้า มามีส่วนร่วม</p> <p>๔. ประชาชนยังยึดติดกับ ระบบอุปถัมภ์ของนักการเมือง และมักเชื่อถือและพึ่งพิง นักการเมืองมากกว่าระบบ ราชการ สร้างวัฒนธรรมเด็ก ฝาก เกิดระบบเส้นสาย ฝ่าฝืน กฎระเบียบทางราชการ</p>	<p>๑. ให้ความรู้ความเข้าใจทาง การเมือง และผลเสียของการ เลือกคนที่ซื้อเสียง ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ เอกสารคู่มือ พร้อม สร้างค่านิยมใหม่</p> <p>๒. ควรส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่ของรัฐไปให้ ความรู้ ความเข้าใจ และ สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรม ของภาครัฐมากขึ้น</p> <p>๔. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ ประชาชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น ให้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ก่อนการ เลือกตั้ง</p>	<p>๑. ให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน หน้าที่ของตนในการทำ กิจกรรมทางการเมืองด้วย ความเต็มใจไม่ดำเนินการหวัง เงินสินจ้างรางวัล</p> <p>๒. เร่งปฏิรูปทางการเมือง สร้างความรู้ถึงเหตุและผลที่ ต้องปฏิรูปให้ประชาชนได้รับ ทราบ</p> <p>-</p> <p>๔. แก้ไขกฎหมายที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับนักการเมือง ปิดช่องทาง การหา ผลประโยชน์ของนักการเมือง โดยสร้างกฎเกณฑ์ที่ประชาชน สามารถตรวจสอบ และ สามารถรักษาความปลอดภัย ในชีวิตของประชาชนได้</p>	<p>กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม ข้าราชการ ประชาชน แกน นำการเมือง กลุ่ม เอกชน</p>

<p><u>แนวทางปฏิรูปทางการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ</u></p> <p>๑. ผู้นำขาดคุณธรรม จริยธรรม และขาดจิตสำนึกของการเป็นผู้นำและผู้บริหาร</p> <p>๒. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ขาดการกล่อมเกลாதิศานการสร้างจริยธรรม</p> <p>๓. นักการเมืองมีอำนาจมากสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง</p>	<p>๑. สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๒. ส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม ในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา เป็นประจำ</p> <p>๓. ควรมีการถ่วงดุลอำนาจทางการเมือง</p>	<p>๑. เร่งสร้างมาตรฐานจริยธรรมที่ดีให้กับผู้นำและผู้บริหาร สร้างการตรวจสอบ มีการประเมินผลโดยประชาชน</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม</u></p> <p>๑. กระบวนการยุติธรรมไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย มีการบิดเบือนเกือบทุกระดับ ถูกการเมืองแทรกแซง</p> <p>๒. กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังถูกการเมืองแทรกแซงอยู่ ทำให้การตัดสินคดีความต่างๆไม่เป็นไปตามความจริง สร้าง</p> <p>๒มาตรฐานให้กับประเทศชาติ จึงเกิดการต่อต้านหรือไม่รับอำนาจ หากปล่อยไว้เนิ่นนาน อาจจะมีมวลชน หรือ แกนนำปลุกปั่นยุยง จนทำให้</p>	<p>๑. ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกระดับชั้นให้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน หลักปฏิบัติเดียวกัน ต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน</p> <p>๒. สร้างความคุ้มกันให้กับกระบวนการยุติธรรมให้ทำงานอย่างโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม โดยปราศจากการแทรกแซง</p>	<p>๑. สร้างมาตรฐานที่ดีในการกระบวนการยุติธรรม ยึดหลักตามความถูกต้อง</p>	

<p>กฎหมายต่างๆในประเทศไม่ศักดิ์สิทธิ์</p>			
<p><u>แนวทางปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน</u> ๑.ระบบราชการมี ความล่าช้า มีขั้นตอนกระบวนการ เกิดความจำเป็น มีการบริหารแบบรวมศูนย์อำนาจไว้กับส่วน กลางมากเกินไป ๒.การบริหารราชการถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง</p> <p><u>แนวทางปฏิรูปการทุจริต</u> ๑.มีปัญหาตั้งแต่ระดับรัฐบาล มาจนถึงระดับท้องถิ่น ซ้ำเสี่ยงเข้ามา ซ้ำตำแหน่งเข้ามา เมื่อเข้าสู่อำนาจต้องหาทาง ถอนทุนคืนทำให้เป็นสาเหตุของการทุจริต</p> <p>๒.การทุจริตและคอร์ปชั่นมีให้เห็นทั่วไปในองค์กรใหญ่ ประชาชนไม่มีกระบวนการ</p>	<p>๑.ลดขั้นตอนการปฏิบัติของระบบราชการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม</p> <p>๒.ควรลดบทบาทของนักการเมือง และควรลงโทษนักการเมืองที่แทรกแซงข้าราชการประจำ</p> <p>๑.ควรให้มีการตรวจสอบและแสดงความโปร่งใสในการทำงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ออกกฎหมายเอาผิดกับผู้ทุจริตอย่างรวดเร็วและเป็นผล และมีบทลงโทษรุนแรง ต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องทุจริตทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ปลูกฝังค่านิยมของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชน</p> <p>๒. ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของรัฐ สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการ</p>		

<p>แก้ปัญหาโดยลำพัง</p> <p>ได้ ไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการ ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งไม่ให้ความสนใจใน การมีส่วนร่วมแก้ปัญหา ภาค สังคมยังมีส่วนในการแก้ไข ปัญหาน้อยมาก</p> <p><u>แนวทางปฏิรูปการศึกษา</u></p> <p>๑.หลักสูตรการเรียนการสอน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ๒.ความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษาระหว่างสังคมเมืองกับ ชนบท</p> <p>๓.มาตรฐานการเรียนการสอน ของแต่ละโรงเรียนไม่ เท่าเทียมกัน</p> <p><u>แนวทางปฏิรูปโครงสร้าง เศรษฐกิจ</u></p> <p>๑.ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ มีอาชีพเกษตรกร และไม่ค่อย พัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิต ให้มีคุณภาพและปริมาณมาก นัก ผลผลิตขึ้นอยู่กับดินฟ้า อากาศ และการใช้สารเคมีใน</p>	<p>ตรวจสอบการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น-เสร็จ สิ้นโครงการ และข้อมูลของราชการควรให้มี ความโปร่งใสและเข้าถึงง่ายโดย ข้อมูลสำคัญควรให้ประชาชน สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ ปลอดภัย</p> <p>๑. เน้นการเรียนการสอนให้เด็ก คิดเป็น มีส่วนร่วมในการเรียน ร่วมกัน ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่ง เรียนรู้และบุคลากรทางการ ศึกษาในชนบทเท่าเทียม การศึกษาในเมือง ๓.ต้องจัดสรรงบประมาณจัดครู ที่ มีความรู้ ความสามารถในการสอนให้ กระจายไปอยู่ทุกโรงเรียน เพื่อ สร้าง</p> <p>ความเท่าเทียมกันเรื่องคุณภาพ ของการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของ นักเรียน การจัดหาอุปกรณ์สื่อ การเรียนการสอน</p> <p>๑.ให้การสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาด้านผลผลิตให้มากขึ้น เน้นเกษตรอินทรีย์ อบรม อาชีพเสริม เพื่อหารายได้ เพิ่มเติมแก่ผู้มีรายได้น้อย</p>	<p>๓.ควรประเมินผลการเรียน การสอน อย่างจริงจังโดย บุคคลภายนอกเพื่อความ โปร่งใส</p>	
---	--	---	--

<p>ปริมาณมากแต่ผลผลิตที่ได้รับน้อย</p> <p>๒.ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ</p>	<p>๒. ควรมีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท และรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้า และผลผลิตที่ได้ของกลุ่มเพื่อ</p> <p>จะได้มีอำนาจต่อรองในตลาด และสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูง</p>		
<p>๓.ปัญหาขายได้ไม่เพียงพอ</p> <p>สินค้าอุปโภค/บริโภค มีราคาสูง</p>	<p>๓.รัฐบาลควรเข้าไปแก้ไขสินค้าราคาแพง โดยเข้าไปแทรกแซงและควบคุมราคา อบรมอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มเติมแก่ผู้มีรายได้น้อย</p> <p>ณรงค์คึกให้คนไทยใช้ของไทย และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต</p>	<p>๒.ควรแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และส่งเสริมการสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้นำท้องถิ่น และประชาชน</p>	
<p>๔.ปัญหาการขาดเงินทุน</p> <p>เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และมีหนี้สินนอกระบบ</p>	<p>๔.ควรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ที่สอดคล้องกับศักยภาพภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน ส่งเสริมการระดมเงินออมในชุมชน และสนับสนุนการใช้กระบวนการสหกรณ์</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน การเสนอข่าวผ่านผู้นำชุมชน</p> <p>๒.ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดทำคู่มือเอกสารเผยแพร่ให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย</p>		

<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร</u></p> <p>๑. การได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง</p> <p>๒. ความสนใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน</p> <p><u>แนวทางปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง</u></p> <p>๑. ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองได้</p> <p>๒. การเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ผูกขาดอยู่กับบุคคลเพียงไม่กี่กลุ่ม หรือผูกขาดอยู่ในระบบเครือญาติ</p> <p>กลุ่มผู้มีอิทธิพล</p> <p>๓. ปัญหาด้านความขัดแย้งทางความคิดต่างกันของคนในพื้นที่ เรื่องการเมือง</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน</p> <p>๒. แก้กฎหมายเลือกตั้ง กำหนดการดำรงตำแหน่งของ ส.ส. และผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง แค่ ๒ สมัย เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจ</p> <p>๓. แก้ไขปัญหาโดยการออกพบปะประชาชนในพื้นที่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่</p> <p>๑. มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดิน</p> <p>๒. ให้หน่วยงานของรัฐที่ดูแลที่ราชพัสดุ นำที่ดินออกให้ประชาชนทำกินได้อย่างยุติธรรม</p> <p>๑. ให้ผู้รักษากฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด</p>	<p>๑. ควรจัดให้มีการประชุมหารือในด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑. การรุกกล้าที่สาธารณประโยชน์</p>		<p>๑. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้สึกหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</p>	

<p>๒.ปัญหาที่ราชพัสดุ ยังไม่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่</p> <p><u>ปฏิรูปด้านอื่น ๆ</u></p> <p>๑.ยาเสพติด</p>		<p>๑.ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชน ให้ความสำคัญกับครอบครัว สร้างครอบครัวให้อบอุ่น เพื่อ เป็นเกราะป้องกันปัญหา เสพติด และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงโทษและพิษ ภัยของยาเสพติด</p>	
---	--	---	--

